
สภามหาวิทยาลัยรบัรองรายงานการประชุมฉบับนี้แลว 
ในการประชุม ครั้งท่ี  ๙ /๒๕๕๑  วันท่ื   ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๑     

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
คร้ังท่ี ๘/๒๕๕๑ 

วันพฤหัสบดี ท่ี  ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชมุเอ้ืองผึ้ง ชั้น ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรต ิ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ผูมาประชุม 
๑. ศ.เกียรติคณุ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี ปฏิบัติหนาที่ นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รศ.ดร.อานนท เที่ยงตรง ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผศ.ดร.เรืองเดช วงศหลา อธิการบดี 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๔.      ดร.ศุภวตัร ภูวกุล           ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย        
                                                                                  กรรมการสภามหาวทิยาลัยโดยตําแหนง 
๕.      รศ.วาที่ ร.ต.สกล       แกวศิริ  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
๖.      ดร.จรูญ คํานวนตา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๗.     นายจุมพล ชุติมา ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๘.      นายทินกร นําบุญจิตต ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๙.     รศ.ดร.บุญวัฒน อัตชู                       ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวฒุิ 
๑๐.   นางเพ็ญพรรณ                   วังววิัฒน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๑.   นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร        ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๒.   นางอรวรรณ                     ชยางกูร                  ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๑๓.   ผศ.จรินทร                       ชาติพันธ                 รองอธิการบดี 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๔.    ผศ.เพิ่มศักดิ์        สุริยจันทร              คณบดีคณะครศุาสตร  
                                                                                  กรรมการสภามหาวทิยาลัยจากผูดาํรงตําแหนงบริหาร 
๑๕.   ผศ.ไพศาล                        สิทธิเลิศ                  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๖.  อาจารย ดร.สุธีร นนทภา                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๗.  รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ              กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๘.  อาจารยศักราช ฟาขาว                กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
๑๙.  อาจารยถนัด  บุญชัย               เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันทื่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 



 ๒

ผูไมมาประชมุ 
๑.     ดร.ทองใบ                      ทองเปาด ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๒.    นายธวัชวงศ ณ เชียงใหม            ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ   
๓.    ร.ต.อ. ดร.นิติภูมิ            นวรัตน                ปฏิบัติหนาที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒ ิ
๔.    อาจารยพวงทอง พรอมไท             ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
                               กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๕.    ผศ.ดร.อรพินทร ศิริบุญมา              กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑.     นางกนกวรรณ            พวงลังกา  ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒.    นางศิริพร                            ธุวดาราตระกูล      ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
๓.    นางสาวอมตะ                     ปญจไชยา              ผูปฏิบัติหนาที่ในการประชุม 
 
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 นายกสภามหาวิทยาลัยกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ การแขงขนักีฬาเจาหนาที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนเจาภาพการแขงขันกีฬาเจาหนาที่  บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑  ณ สนามกีฬาสมโภช
เชียงใหม ๗๐๐ ป  มีพิธีเปดเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  และพิธีปดวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ เวลา ๑๕.๐๐ น.  การดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย  โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จํานวน ๓๓ แหงเขารวมการแขงขันครั้งนี้ 
 
 ๑.๒ การรับนักศึกษา ปการศึกษา ๒๕๕๑ 
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรับนักศึกษาใหมตามแผนรับนักศึกษาที่ไดขออนุมัติไว  
ประมาณ ๔,๒๐๐ คน  ขณะนี้นักศึกษามารายงานตัวตามเปาหมาย  แตอาจเกินไปประมาณ ๒๐๐ 
คน   สําหรับการรับนักศึกษาภาคพิเศษ อยูในระหวางการรับสมัคร  คาดวาจะมีประมาณ ๒,๐๐๐ -
๓,๐๐๐ คน   ดังนั้น นักศึกษาใหมที่จะเขาศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๑  ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  
คาดวาจะมีประมาณ ๖,๐๐๐ - ๗,๐๐๐ คน   

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๓

 มติสภามหาวิทยาลัย   รับทราบ 
  
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลื่อนและเพิ่มเติมระเบียบวาระ 
ที่ ๖  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  สําหรับระเบียบวาระที่ ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  และระเบียบวาระที่ ๕  เร่ือง
เสนอเพื่อทราบ  จะดําเนินการตามปกติ ดังนี้ 

๑. เล่ือนระเบียบวาระที่ ๖.๑ ไปตอจากระเบียบวาระที่ ๖.๖ 
๒. เพิ่มเติมระเบียบวาระที่ ๖.๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  

คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  โดยขอพิจารณาตอจากระเบียบวาระที่ ๖.๑  

ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอใหดําเนินการตามระเบียบวาระปกติจนถึงเวลา 
๑๑.๐๐ น. แลวใหยกระเบียบวาระที่ ๖.๑ และ ๖.๗ ขึ้นมาพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย    

เห็นชอบใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระจนถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. แลวให 
ยกระเบียบวาระที่ ๖.๑ และ ๖.๗ ขึ้นมาพิจารณาตามลําดับ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 
     ๒.๑  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี ๗/๒๕๕๑  วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
                           สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่  
๗/๒๕๕๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑  เรียบรอยแลว  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒.๑  
จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณา  โดยมีการแกไข ดังนี้ 
  
 ๑. หนา ๑๗ ขอ ๘  ใหแกไขขอความ “โดยไมตองแตกตางกันใหมากนัก”  เปน “โดยตอง
ไมแตกตางกันใหมากนัก” 
 
 และที่ประชุมมีขอสังเกต ดังนี ้

๑. หนา ๒๑ ระเบียบวาระที่ ๖.๑ บรรทัดที่ ๕  ควรเปลี่ยน “วันที่  ๘ กันยายน ๒๕๕๑”  
เปน “วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๑”  เพราะการคํานวณจํานวนวัน ๙๐ วันอาจจะคลาดเคลื่อน 
 
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๔

มติสภามหาวิทยาลัย 
  
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑  ตามที่แกไข 
และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรับขอสังเกตไปดําเนินการปรับปรุงแกไขตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
 

๓.๑   รายงานผลการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยตามทีส่ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ 
สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  จํานวน  ๑๖ เร่ือง ดังนี้  

๑. มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเรียบรอยแลว จํานวน ๒ เร่ือง 
๒. มหาวิทยาลัยและหนวยงานที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการ จํานวน ๑๒ เร่ือง 
๓. มหาวิ ทยาลั ยนํ าเสนอสภามหาวิ ทยาลั ยพิ จารณาในการประชุ มครั้ งนี้  

จํานวน   ๒   เร่ือง  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

การประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๔๙   วันท่ี  ๑๘  ตลุาคม  ๒๕๔๙ 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ รายละเอียด 
ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

๑ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เร่ือง การจัดตั้งกองทุนใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๙ 

มหาวิทยาลัย 
กําลังดําเนินการ 

  

 
การประชุมคร้ังท่ี  ๑๑/๒๕๔๙  วันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ รายละเอียด 

ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
๒ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศสรุประบบสารสนเทศ 
๒ ระบบและจดัทําวิธีการใช 
ใหสภามหาวทิยาลัย 
 
 

กําลังดําเนินการ   

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๕

ผลการดําเนินงาน 
ที่ รายละเอียด 

ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
๓ ปรับระเบียบสถาบันราชภัฏเชียงใหม

วาดวย การรับจายเงินรายไดท่ีเกิดจาก
การดําเนินกิจการเพื่อการศึกษาของ
สถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มหาวิทยาลัย 
กําลังดําเนินการ 

  

 
การประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๐  วันท่ี  ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ รายละเอียด 

ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
๔ ภาระงานคณบดีและรองคณบดี

บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลัยกาํลัง
ดําเนินการจัดตั้ง
เปนสวนงาน
ภายใน 
มหาวิทยาลัย 

  

๕ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย คาตอบแทน
ผูบริหารทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตวิทยาลยัใหเปนระบบ
เดียวกัน 

มหาวิทยาลัย 
กําลังดําเนินการ 

  

๖ แผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 
๒๕๕๑ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม 

นําเสนอ ก.พ.ร. 
เพื่อให ก.พ.ร. 
เห็นชอบและจะได
รายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ
รายละเอียด 
ของตัวช้ีวัดและการ
ประเมินตอไป 

  

 
 
 
 
 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๖

การประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๐  วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
ผลการดําเนินงาน 

ที่ รายละเอียด 
ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

๗ (ราง)พระราชกฤษฎีกา วาดวย 
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับ
สาขาวิชา ครุยวทิยฐานะ และครุย
ประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎเชียงใหม 

อยูระหวางขั้นตอน
การเตรียมการ
นําเสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

  

 
การประชุมคร้ังท่ี ๑๑/๒๕๕๐  วันท่ี  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๐ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ รายละเอียด 

ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
๘ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพมาศึกษา 
กําลังดําเนินการ   

 
การประชุม คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๑  วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ 

ผลการดําเนินงาน 
ท่ี รายละเอียด 

ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 

๙ อนุมัติเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาในหลักสูตร วท.ม. 
(การสอนวิทยาศาสตร) 

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
กําลังดําเนินการ 

  

 
การประชุมคร้ังท่ี ๔/๒๕๕๑ วันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ รายละเอียด 

ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
๑๐ การพัฒนาหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

บัณฑิต สาขาวชิา ธุรกิจระหวาง 
ประเทศ 

 คณะวิทยาการ
จัดการกําลัง
ดําเนินการพัฒนา
หลักสูตร 
 
 
 

 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๗

ผลการดําเนินงาน 
ที่ รายละเอียด 

ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
๑๑ การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยในชวง ๔ ป ขางหนา 
เพื่อใชเปนกรอบและทิศทาง 
ในการสรรหาอธิการบดี 

 นําเสนอในการ
ประชุมครั้งที่  
๘/๒๕๕๑ วันที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
วาระที่ ๓.๒ 
 

 

 
การประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๕๑ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๕๑ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ รายละเอียด 

ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
๑๒ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมนิผลงานของ
มหาวิทยาลัย  รายงานผลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมนิผลงานของ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 

 อธิการบดีรับนํา
ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ  
ไปแจงใหที่ประชุม
อาจารยและ
ขาราชการในวันที่ 
๒๖-๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๕๑ 

 

๑๓ การพิจารณาตอเวลาราชการของ 
รศ.ถมรัตน   นันทิทรรภ 

 สํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 
แจงมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว 

 

 
การประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๑ วันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 

ผลการดําเนินงาน 
ที่ รายละเอียด 

ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
๑๔ อนุมัติใหปริญญา และ

ประกาศนยีบตัรบัณฑิต ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ปการศึกษา ๒๕๕๐ 

 ๑. อธิการบดีรับไป 
ดําเนินการตรวจสอบ 
ขอเท็จจริง กรณ ี
นักศึกษา ๑๐ ราย 

 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๘

ผลการดําเนินงาน 
ที่ รายละเอียด 

ต่ํากวาเปาหมาย เปนไปตามเปาหมาย สูงกวาเปาหมาย 
ยังไมสําเร็จการศึกษา 
๒. สํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยแจง
มหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว กรณีการอนุมัติ 
ใหปริญญาและ
ประกาศนยีบตัร 
จํานวน   ๔๒๘ คน 

๑๕ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  วาดวย  หลักเกณฑ 
วิธีการไดมา และคุณสมบัต ิ
ของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 นําเสนอในการประชุม
คร้ังที่  ๘/๒๕๕๑  
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม  
๒๕๕๑ 
วาระที่ ๓.๓ 

 

๑๖ การแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ 

 สํานักงาน 
สภามหาวิทยาลัย 
แจงมหาวิทยาลัย
เรียบรอยแลว 

 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีขอสังเกตดังนี้ 

๑. ควรปรับรูปแบบและการรายงานใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  เชน 
    ต่ํากวาเปาหมาย   ควรใช  ชากวาเปาหมาย 
    สูงกวาเปาหมาย   ควรใช  เร็วกวาเปาหมาย 
    เปนไปตามเปาหมาย   ควรกําหนดในการประชุมวา เร่ืองนี้ให
ดําเนินการเสร็จภายในเมื่อไหร 

๒. การประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๑ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙  “ปรับ 
ระเบียบสถาบันราชภัฏเชียงใหม วาดวย การรับจายเงินรายไดที่เกิดจากการดําเนินกิจการเพื่อ
การศึกษาของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๔๒”  ควรมีรายละเอียดวากําลังดําเนินการถึงขั้นตอนไหน   
 
 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๙

 ๓.๒   (ราง) นโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวง ๔ ปขางหนา 
                           เพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี 
 
 รองศาสตราจารย ดร.อานนท  เที่ยงตรง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ในฐานะ
ประธานกรรมการในคณะกรรมการยกรางนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวง ๔ ป
ขางหนา ฯ  นําเสนอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๘ เมษายน 
๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการยกรางนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ในชวง ๔ ปขางหนาเพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดี  ตามคําสั่งสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ ๘/๒๕๕๑  ลงวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๑ โดยใหคณะกรรมการ ฯ 
ดําเนินการยกรางนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวง ๔ ปขางหนา  เพื่อใชเปนกรอบและ
ทิศทางในการสรรหาอธิการบดี  แลวนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมวันที่ 
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑   ซ่ึงเปนการดําเนินการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗  ขอ ๕ 
 บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ  ไดดําเนินการเรียบรอยแลว รายละเอียดตามเอกสาร
หมายเลข ๓.๒  จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณา  โดยมีการแกไข ดังนี้ 
 
 ๑. หนา ๓๒ ขอ ๓.๑ ปรับใหมเปน “จัดตั้งสถาบันหรือวิทยาลัยภาษาใหเปนสถาบันภาษา
ช้ันนําของเอเชีย  เพื่อใหเปนศูนยกลางในการเรียนรูและฝกอบรมดานภาษา” 
 ๒. หนา ๓๓   

      ๒.๑ ขอ ๖.๑ เพิ่มขอความใหสมบูรณ “พัฒนา สงเสริม สนับสนุน ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะ......” 
       ๒.๒ ขอ ๖.๔  เพิ่มขอความทายประโยค “และเปนศูนยแหงการบริการขอมูลดานศิลปะ
และวัฒนธรรมของภูมิภาค”   
       ๒.๓ ช่ือนโยบายที่ ๗   ปรับคําวา “....พัฒนามนุษยของทองถ่ิน”  เปน “....พัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของทองถ่ิน” 
 ๓. หนา ๓๔  
      ๓.๑ ขอ ๗.๓ ปรับคําวา “เปนศูนยประชุมกลางของจังหวัด”  เปน “เปนศูนยประชุม
กลางของจังหวัดและภาคเหนือตอนบน” 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๑๐

      ๓.๒ ขอ ๗.๔ เพิ่มขอความทายประโยค “ที่เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศ
เพื่อนบาน และมีการสรางเครือขายความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในชวง ๔ ปขางหนา  เพื่อใชเปน
กรอบและทิศทางในการสรรหาอธิการบดีตามที่แกไข   

โดยสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย 
หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕   มิใชการ
กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
 ๓.๓ การปรับปรุงแกไขขอบังคับเก่ียวกับการสรรหาอธิการบดี 
 
                       รองศาสตราจารย ดร.อานนท  เที่ยงตรง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ในฐานะ
ประธานกรรมการในคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมนําเสนอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๕๑  สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบใหคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไปดําเนินการปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม  วาดวย  หลักเกณฑ วิธีการไดมา และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. .... ที่มหาวิทยาลัยเสนอ 
 บัดนี้ คณะกรรมการยกราง   ฯ  ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว   
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๓   จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. อนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ
ไดมาและคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 ๒. อนุมัติ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การไดมาซึ่ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. .... 
 ๓. อนุมัติ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การไดมาซึ่ง
บุคคลในทองถ่ินที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจการของมหาวิทยาลัย  เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. .... 
 
 และมีกรรมการยกรางกฎ  ระเบียบ  ประกาศและขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๒ คนขอสงวนความเห็น ดังนี้ 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๑๑

 ๑. อาจารยศักราช  ฟาขาว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เสนอ
ขอเพิ่มเติมองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ๒ ประเด็น คือ 
      (๑) ขอเพิ่มจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จากเดิม 
จํานวน ๒ คน เปน จํานวน ๔ คน  และ 
      (๒) ขอเพิ่มใหมีผูแทนนักศึกษาภาคปกติ จํานวน ๑ คน และผูแทนนักศึกษา
ภาคพิเศษ จํานวน ๑ คน เปนกรรมการ 
 ๒. รองศาสตราจารยประสิทธิ์  กิจจนศิริ   เสนอขอเปลี่ยนองคประกอบทั้งหมด
ของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีใหเปนบุคคลอื่นที่ไมใชกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
 อาจารยศักราช  ฟาขาว  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ช้ีแจงเพิ่มเติม 
ในประเด็นที่ขอสงวนความเห็น ดังนี้ 

   (๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา จํานวน ๔ คน ซ่ึงเลือกมาจาก
คณาจารยทั้งมหาวิทยาลัยควรไดมีบทบาทและมีสวนรวมทุกคน 

   (๒) นักศึกษาควรมีสวนรวมในการสรรหาอธิการบดี เพื่อจะไดรับทราบนโยบายตาง ๆ  
ที่จะลงไปสูตัวนักศึกษาเอง การที่นักศึกษามีสวนรวมจะเปนภาพที่ดี ไมเสียหาย และนักศึกษา 
ในปจจุบันมีวุฒิภาวะสูง เชน นักศึกษาภาคพิเศษมีทั้งขาราชการตํารวจและทหาร เปนตน 
 
                 รองศาสตราจารยประสิทธิ์  กิจจนศิริ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ช้ีแจงที่ประชุมว า   เนื่ องจาก  ณ  ขณะนั้นมี เหตุการณปกติจึ งไดขอสงวนความเห็นไว   
แต ณ ขณะนี้มีเหตุการณเกี่ยวกับคําวินิจฉัยของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  
ดังนั้นจึงขอถอนการขอสงวนความเห็น 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
 

๑. องคประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ใชหลักการใหมีตัวแทนของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยในแตละประเภท จํานวน ๒ คน เพื่อชวยกันทํางานพิจารณาสรรหาผูที่
เหมาะสมตามขอบังคับที่เกี่ยวของ หากเพิ่มใหผูแทนจากคณาจารยทั้งหมดเปนกรรมการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในสวนอื่น ๆ ทั้งผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหาร ก็อาจจะขอมีสวนรวมเปนกรรมการ
ทุกคนไปดวย จึงควรใหมีจํานวนเทาเดิม สวนการเลือกกันเองเปนวิธีที่ยุติธรรมที่สุดที่ใชกัน
โดยทั่วไป ก็นาจะเหมาะสมดีแลว 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๑๒

๒. ควรแกไข หนา ๓๘ ขอ ๖ (๖) ใหปรับขอความ “และพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” เปน “และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” 

๓. ควรแกไข หนา ๔๕ ขอ ๔ (๔) ใหปรับขอความใหม เปน “มีช่ือเสียงทางวิชาการ
หรือวิชาชีพเปนที่ยอมรับ” 

๔. หนา ๔๗ ขอ ๑๑ ควรพิจารณาปรับปรุงใหเหมาะสมและชัดเจนในประเด็นวิธีการ
กล่ันกรอง เพื่อที่คณะกรรมการสรรหาจะไดมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ไมเกิดปญหาเชนเดียวกับกรณี
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิที่ผานมาอีก และ 
ขอ ๑๑ (๑) และ (๕) จะดําเนินการโดยวิธีลับหรือไม ควรระบุไวดวยใหชัดเจน 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 

๑. อนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย หลักเกณฑ วิธีการไดมา 
และคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ตามที่นําเสนอและใหแกไข ดังนี้ 
 ๑.๑  องคประกอบของคณะกรรมการสรรหา ตามขอ ๖ (๔) ไมเปลี่ยนแปลง 
 ๑.๒ ไมเพิ่มนักศึกษาเปนกรรมการสรรหา 
 ๑.๓  ขอ ๖ (๖) ใหปรับขอความ “และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” เปน “และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” 
 ๑.๔  ขอ ๔ (๔) ใหปรับขอความใหม เปน “มีช่ือเสียงทางวิชาการหรือวิชาชีพเปนที่
ยอมรับ” 

๒. เห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง การไดมาซึ่ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....  ตามที่ เสนอ 
สวนระยะเวลาตามกําหนดการในประกาศนั้นใหนํามาพิจารณาอีกครั้งเมื่อไดพิจารณาในระเบียบ
วาระที่ ๖.๑ เรียบรอยแลว 
 
 ๖.๒ อนุมัติใหปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม   
                           ปการศึกษา  ๒๕๕๐ 
 
         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  ดวยสภาวิชาการในคราวประชุม 
ครั้งที่  ๔/๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ ไดพิจารณาเสนอการใหปริญญาแกนักศึกษา
ที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว  ในระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท    ประจําปการศึกษา 
๒๕๕๐  จํานวน  ๑๔๑  คน และพิจารณาเสนอการใหประกาศนียบัตรบัณฑิตแกนักศึกษาที่สําเร็จ

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๑๓

การศึกษาตามหลักสูตรแลว  จํานวน ๕ คน ซ่ึงเปนการดําเนินการตามความในมาตรา ๒๒ (๓)  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติใหปริญญา และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  จํานวน  ๑๔๖  คน สรุปรายละเอียดดังตาราง  และรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๒  
 
 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

คณะ วุฒิการศึกษา จํานวน
สาขาวิชา 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
สาขาวิชา 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา 

จํานวน
ผูสําเร็จ
การศึกษา
ทั้งหมด 

ครุศาสตรบัณฑิต   ๑ ๑   ๒   ๒   ๓    

ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - ๑ ๕    ๕   ครุศาสตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต - - ๑   ๓   ๓  

ศิลปศาสตรบัณฑิต  ๓  ๗   ๒   ๓   ๑๐    

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต - - - - - 
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต - - - - - 

วิทยาการจัดการ ศิลปศาสตรบัณฑิต ๑   ๑๖   - - ๑๖   

  บริหารธุรกิจบณัฑิต ๕   ๓๕   ๖   ๓๕    ๗๐    

  บัญชีบัณฑิต  ๑ ๔  ๑  ๑๓   ๑๗   
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี วิทยาศาสตรบัณฑิต ๔   ๔   ๒   ๑๗   ๒๑    

เทคโนโลยีการเกษตร ครุศาสตรบัณฑิต - - - - - 

 วิทยาศาสตรบัณฑิต ๑ ๑ - - ๑ 

รวม  ๑๔๖    

 
จําแนกเปน 
 ระดับปริญญาตรี            ๑๓๘     คน 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติ             ๕     คน 
 ระดับปริญญาโท                              ๓     คน 
    รวม           ๑๔๖    .คน 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๑๔

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติใหปริญญาและประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
ปการศึกษา ๒๕๕๐ จํานวน  ๑๔๖  คน  ตามบัญชีรายช่ือที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

๖.๓ การปรับปรงุตาํแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย 
 

              รองศาสตราจารย ดร.อานนท  เที่ยงตรง  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ  นําเสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงตําแหนง
และคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 
ผูชวยศาสตราจารยและรองศาสตราจารย ดังนี้ 
 ๑. การปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อเล่ือน
และแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย จํานวน ๒ ราย คือ 
  ๑.๑ นางกัลทิมา  พิชัย  อาจารย ระดับ ๗ สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาชีววิทยา ไมกอนวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๔๙ 
  ๑ .๒  นายวสันต   จินดารัตนาภรณ   ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ  ๘  สังกัด 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ระดับรองศาสตราจารย 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ไมกอนวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ 
 ๒. การปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายการสอน  เพื่อ
เล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน ๑ ราย คือ 
  ๒ .๑  นายธวัชชัย   บุญมี   พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงอาจารย 
สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ไมกอนวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 
 ๓. การแตงตั้งอาจารยพิเศษที่มิไดเปนคณาจารยประจําในมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ จํานวน ๑ ราย คือ 
  ๓.๑ นางจิตตอารีย  กนกนิรันดร  อาจารยพิเศษ  สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เสนอ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  ระดับผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  สาขาวิชาการบัญชี ไมกอนวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
  รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม    
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 ๑๕

 มติสภามหาวิทยาลัย     
๑. อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกอาจารยกัลทิมา  พิชัย  เพื่อเล่ือนและ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาชีววิทยา ตั้งแตวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙ 
  ๒. อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกผูชวยศาสตราจารยวสันต  จินดา- 
รัตนาภรณ  เพื่อเล่ือนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร ตั้งแต
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ 
  ๓. อนุมัติปรับปรุงตําแหนงและคัดเลือกอาจารยธวัชชัย  บุญมี  เพื่อเล่ือนและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ตั้งแตวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๕๑ 
  ๔ .  อนุมั ติ แต งตั้ ง อ าจ ารย จิ ตต อ า รี ย   กนกนิ รันดร  ให ดํ า ร งตํ า แหน ง 
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  สาขาวิชาการบัญชี  ตั้งแตวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑ 
 
 ๖.๑   การพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา   
 
         เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  สืบเนื่องจากรองศาสตราจารย
ประสิทธิ์   กิจจนศิริ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  มีหนังสือนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อขอใหพิจารณาความชอบดวยกฎหมายของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจ า ร ย ป ร ะ จํ า ชุ ดป จ จุ บั น  ต ามบั นทึ ก ข อ ค ว าม  ลงวั นที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 
โดยขอใหพิจารณาขอสงสัยวาการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
ชุดปจจุบันไมชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงจะสงผลเสียหายทั้งในปจจุบันและอนาคตเพราะเหตุวาการใด 
ที่กรรมการดังกลาวไดกระทําไปอาจไมชอบดวยกฎหมายไปดวย ถาไมพิจารณาหรือวินิจฉัยหรือ
ดําเนินการใหถูกตองตั้งแตบัดนี้ อาจเปนเหตุใหเกิดการทักทวงการดําเนินการหรือมติใด ๆ ของ 
สภามหาวิทยาลัย  หรือกรรมการที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุดนี้ 
เปนกรรมการรวมไดตอไปเรื่อย ๆ ไมส้ินสุด และการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารยประจําทั้ง ๔ คนดังกลาว จะเปนปญหาการไมชอบดวยกฎหมายตลอดไปถา 
ไมดําเนินการเสียใหถูกตองโดยเรงดวน 
 ประกอบกับมหาวิทยาลัยไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ตามหนังสือที่ ศธ ๐๕๐๙(๑.๗)/ว ๕๕๑ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๑  กรณีเกี่ยวกับการที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีคําวินิจฉัย เร่ืองเสร็จ ที่ ๓๒๖/๒๕๕๑ โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงวาเปนประเด็นที่มีความผูกพันสถาบันอุดมศึกษาที่เปน
สวนราชการจะตองถือปฏิบัติใหสอดคลองกับคําวินิจฉัยดังกลาว  ซ่ึงเปนคําวินิจฉัยเกี่ยวกับปญหา

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๑๖

ขอกฎหมายเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕)  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดขอหารือ 
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นการดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามขอบั งคับจะ เปนการดํ า เนินการที่ ขัดหรือแย งกับบทบัญญัติมาตรา  ๑๗  วรรคหก  
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือไม 
 ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ไดดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตามมาตรา ๑๖ (๔) คือ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา กอนครบวาระการดํารง
ตําแหนงของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุดเดิม   ดังนั้น  จึงนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 
 ท่ีประชุมรวมกันพิจารณา และมีขอเสนอแนะ ดังนี ้
 
 ๑ .  มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไววา เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น 
ในขอกฎหมายใดแลวใหสวนราชการถือปฏิบัติ ดังนั้น ในประเด็นนี้เมื่อคณะกรรมการกฤษฏีกา 
มีคําวินิฉัยไปแลว และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังแจงเวียนใหมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ
อีก จึงเปนที่ชัดเจนวากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุดปจจุบันไมชอบดวย
กฎหมาย 
 ๒. ประเด็นที่ควรพิจารณาคือส่ิงที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
ชุดนี้ไปรวมดําเนินการดวยถือวาไมเปนผล เพราะในขณะนั้นถือวาไมมีสถานภาพเปนกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา เพราะการไดมาไมชอบดวยกฎหมาย  
 ๓. การที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุดนี้ไปมีสวนรวมดวย 
ไดแก (๑)  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และ (๒) การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงกระบวนการยังไมเสร็จสิ้น  ถาจะทําใหถูกตองควรเริ่มกระบวนการใหม  
คือ (๑) เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหม  (๒) ดําเนินการสรรหานายก 
สภามหาวิทยาลัยใหม และ (๓) ดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหม แตก็
อาจติดขัดขอกฎหมายวาการดําเนินการใหมนี้เลยกําหนดระยะเวลา ๙๐ วันไปแลว จึงควรสงเรื่อง 
ไปหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยดวนที่สุด 
 ๔. การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังนี้ไมสามารถมีมติเกี่ยวกับสถานภาพของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุดนี้ได  เพราะองคประกอบของสภามหาวิทยาลัย

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๑๗

ในการประชุมครั้งนี้ไมถูกตองตามกฎหมาย  เนื่องจากมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจํา  ซ่ึงไมชอบดวยกฎหมายรวมเปนองคประกอบของสภามหาวิทยาลัยดวย  ดังนั้นในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไปควรเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุดเดิม 
ที่ครบวาระเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ มาประชุม เพราะถือวายังตองปฏิบัติหนาที่กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยตอไปตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๕. นอกจากประเด็นที่ขัดกับกฎหมายแลว การดําเนินการสรรหาในกรณีตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยนั้น โดยปกติสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณาประเด็นในเรื่องของ
ขอขัดแยงใหเรียบรอยเสียกอนดวยไมใชดูขอกฎหมายเพียงอยางเดียว มิเชนนั้นจะเกิดการขัดแยง 
ทางความคิดและยกขอกฎหมายมาตอสูกันไมมีที่ส้ินสุด เชน กรณีที่เกิดขึ้นกับการสรรหาอธิการบดี
ของมหาวิทยา ลัยมหาสารคาม  เปนตน  สวนกรณีของมหาวิทยา ลัยราชภัฏ เชี ยงใหม 
มีประเด็นขัดแยงกันที่ไมเปนที่ยุติเพียงประเด็นเดียวคือการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ จนนําไปสูการยื่นเรื่องรองเรียนของรองศาสตราจารยประสิทธิ์  กิจจนศิริ   ดังนั้น การ
ดําเนินการในเรื่องนี้ควรพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อทําใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยดําเนิน
ตอไปได ถาเริ่มกระบวนการดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหมก็จะเปน
ทางออกที่ดี  สวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนั้นไดมีการลงมติเต็มรูปในสภามหาวิทยาลัย
ไปแลวในคราวเดียวกับที่มีมติอนุมัติการใหปริญญากิตติมศักดิ์ 

๖. ประเด็นที่สภามหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพื่อใหไดขอยุติ คือ 
 ๖ .๑   กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  พนจากตําแหนงเมื่อ 
สภามหาวิทยาลัยรับทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๖.๒  มติสภามหาวิทยาลัยที่ดําเนินการไปแลวตั้งแตวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐  
เปนตนมา  ถือวาใชได ตามมาตรา  ๑๙  แหงพระราชบัญญัติวิ ธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
พ.ศ. ๒๕๓๙  ที่บัญญัติวา “ถาปรากฏภายหลังวาเจาหนาที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มี
อํานาจพิจารณาทางปกครองใด ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามหรือการแตงตั้งไมชอบดวย
กฎหมายอันเปนเหตุใหผูนั้นตองพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงเชนวานี้ไมกระทบกระเทือน
ถึงการใดที่ผูนั้นไดปฏิบัติไปตามอํานาจหนาที่” 
 ๖.๓  สภามหาวิทยาลัยควรเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระเมื่อวันที่ ๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๐ มาประชุมในฐานะที่ยังตองปฏิบัติหนาที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไปจนกวา
จะไดมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยแลวตามมาตรา ๑๗ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  สวนกรรมการดังกลาวจะมาหรือไมมาก็เปนสิทธิของทาน 
 ๖.๔  ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําใหม 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๑๘

 ๖.๕  ควรขจัดขอขัดแยงทางความคิดใหหมดไปเสียกอนที่จะเสนอเรื่องขอให 
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง มิเชนนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไมเสนอโปรดเกลาฯ  

๗. ควรเสนอเรื่องใหคณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยในประเด็นตาง ๆ  เพราะหาก
กระทําการสิ่งใดไปโดยที่ยังไมมีขอยุติทางกฎหมายโดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่วินิจฉัย 
มารองรับอาจมีผลกระทบตามมาในภายหลัง 

๘. เมื่อยังไมมีความชัดเจนและยังไมมีขอยุติทางกฎหมาย สภามหาวิทยาลัยจึงไมควร
ดําเนินการในเรื่องที่มีผลกระทบตอการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัย เชน การสรรหาอธิการบดี  
แตสภามหาวิทยาลัยควรพิจารณาอนุมัติเฉพาะในเรื่องที่มีผลกระทบตอนักศึกษาหรือคณาจารย
เทานั้น  เชน การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ เปนตน 

๙. ควรทําหนังสือถึงคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อถามในทุกประเด็นที่เปนขอสงสัย  
ทั้งในเรื่องที่จะใชพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือแมแตคําแนะนํา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ควรแจงมาเปนลายลักษณอักษร ดังนั้น การประชุม
สภามหาวิทยาลัยตอไปนี้ควรเปนเรื่องทั่วไปจริง ๆ แมแตการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
อาจไมจําเปนตองพิจารณาในชวงนี้ 

๑๐. เมื่อมีการดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิใหมแลว  
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยก็ควรดําเนินการใหมเชนเดียวกันเพราะกรรมการสรรหานายก 
สภามหาวิทยาลัยก็มาจากคณาจารยประจําชุดนี้ในฐานะที่เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยดวย
เชนกัน 

๑๑. การเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุดเดิมที่ครบวาระ 
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ มาประชุมสภามหาวิทยาลัย อาจจะทําใหเกิดประเด็นโตแยงขึ้นมา 
ไดวาอาศัยอํานาจกฎหมายใดเชิญมา ใครเปนผูมีอํานาจที่จะสั่งการและการแจงเหตุผลในการเชิญมา
ประชุมควรเปนลายลักษณอักษรดวย 

๑๒. ขณะนี้นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดครบ
วาระการดํารงตําแหนงไปแลว การปฏิบัติหนาที่ขณะนี้เปนเพียงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย  
จะลาออกก็ไมไดเพราะไมมีสถานภาพใหลาออก ในขณะเดียวกันกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจําที่สรรหาเขามาโดยขัดกับกฎหมายก็ตองพนจากตําแหนงไปอีก ดังนั้น การเริ่ม
กระบวนการใหมทั้งหมดนาจะเปนทางออกที่ดีสําหรับมหาวิทยาลัย 

๑๓. ประเด็นที่ควรหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา ควรเปนดังนี้ 
 ๑๓.๑  บรรดากิจกรรมใด ๆ ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติไปโดยมีองคประกอบ
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําที่ไดมาไมชอบดวยกฎหมายนั้น จะยังมีผล
ตอไปได  ตามมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๑๙

ใชหรือไม   เชน  มติในเรื่องการเลื่อนตํ าแหนงและแตงตั้ งบุคลากร   การสรรหานายก 
สภามหาวิทยาลัยและการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 
 ๑๓.๒  กรณีที่พนกําหนดระยะเวลา ๙๐ วันตามความในมาตรา ๑๗ วรรคหก 
ไปแลว ยังสามารถดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๖ (๓) (๔) และ (๕) 
ไดตอไปหรอืไม  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเดิมที่ครบวาระไปแลวยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกวาจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหมแลวใชหรือไม 

๑๔. ควรถามคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นที่เกี่ยวกับงานเปนหลัก คือ (๑) มติของ
สภามหาวิทยาลัยตาง ๆ ที่ผานมาถือวามีผลทางกฎหมายหรือไม และ (๒) ถาเริ่มตนกระบวนการ
เลือกและสรรหาใหมทั้งหมด ซ่ึงไดเกินกําหนดระยะเวลา ๙๐ วันไปแลว ทําไดหรือไม  และควรให
คณะกรรมการกฤษฎีกาชี้แนะแนวทางแกไขหรือวิธีปฏิบัติใหดวยท้ัง ๒ ประเด็น 

๑๕. หลังจากที่เสนอเรื่องไปหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาแลว สภามหาวิทยาลัยควร
เริ่มกระบวนการใหมใหเร็วที่สุด โดยเฉพาะควรรีบดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ และการ
เลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ประเด็นใดที่เปนขอขัดแยงกับกฎหมาย 
ควรปรับเสียทีเดียว 

๑๖. มหาวิทยาลัยควรประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อ 
ใหพิจารณาเรื่องที่เสนอไปโดยเร็วที่สุด 

๑๗. เรื่องที่สภามหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาแลว เชน การสรรหาอธิการบดี ไมนา
จะตองชะลอ ควรดูกระบวนการวาขั้นตอนใดที่ตองปรับปรุงแกไขก็ควรปรับในขั้นตอนนั้นแลว
ดําเนินการตอไป ซ่ึงในขณะนี้ยังไมไดเร่ิมตนกระบวนการที่เกี่ยวของกับตัวบุคคล เปนเพียงขั้นตอน
ทางเอกสาร จึงควรดําเนินการตอไป 

๑๘. ผูที่ไดรับผลจากมติสภามหาวิทยาลัยนับตั้งแตวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ เมื่อทราบ
ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ อาจจะมีขอวิตกแลวทําใหเกิดกระแสขาวที่ไมคอยดี  
จึงควรใหขอมูลผลการประชุมในลักษณะที่วาสภามหาวิทยาลัยมีแนวทางไวแลว แตยังไมไดมีมติ 
ใด ๆ ออกมาในขณะนี้ เพราะประสงคจะใหคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งเปนองคกรที่ใหความเห็น
ทางกฎหมายของสวนราชการวินิจฉัยเสียกอน 

๑๙. บุคคลที่จะใหขอมูลเกี่ยวกับการประชุมในเรื่องนี้ ควรมี ๔  คน  คือ นายก- 
สภามหาวิทยาลัย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

๒๐. ในกรณีที่จะเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุดเดิมมาประชุม
อาจจะทําใหมีขอโตแยงหรือสงสัยในเรื่องความชอบดวยกฎหมาย ควรเรงดําเนินการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําโดยเร็วเพื่อไมใหเกิดขอโตแยง 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๒๐

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 

๑. มอบหมายใหมหาวิทยาลัยสง เรื่องไปหารือคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ในประเด็นตาง ๆ ตามขอแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

๒. ใหเร่ิมตนกระบวนการเลือกและการสรรหาใหม ดังนี้ 
 ๒.๑  การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ๒.๒  การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๒.๓  การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

๓. มอบใหมหาวิทยาลัยขอถอนเรื่องการเสนอขอโปรดเกลาฯ แตงตั้ง นายก- 
สภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๔. ใหมีการปรับปรุงแกไขขอบังคับที่เกี่ยวของกับการเลือกและการสรรหาตาง ๆ
ใหมในคราวเดียวกัน ในประเด็นที่ขัดหรือแยงกับกฎหมาย และในประเด็นที่เคยเปนขอขัดแยง  
ในการสรรหาคราวที่แลวตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๔ .๑  ขอบังคับที่ เกี่ยวของกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา 
 ๔.๒  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
 ๔ .๓   ขอบังคับที่ เกี่ยวของกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ 
 ๔.๔  ขอบังคับที่เกี่ยวของกับการสรรหาอธิการบดี 
  
 ๖.๗ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
                    และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย 
                    (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  ดวยมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย  คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
ไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗  เพื่อให
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการยิ่งขึ้น   มหาวิทยาลัยจึงมอบใหคณะกรรมการ 
ยกรางกฎ  ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ ฯ ดําเนินการปรับปรุงแกไข  ซ่ึงคณะกรรมการ 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๒๑

ไดดําเนินการเรียบรอยแลว   รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๗  นําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณา 
 
   ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 
  ๑. ขอ ๔ (๓)  ปรับขอความ “ไมเปนผูดํารงตําแหนงบริหาร”  เปน “ไมเปนผูดํารง
ตําแหนงตามมาตรา ๑๖ (๓) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  

๒. ขอ ๑๐ ปรับขอความ “ใหผูมีสิทธิเลือกแตละคนมีสิทธิเลือกผูสมัครรับเลือกได
เพียงหนึ่งหมายเลข” เปน “ใหผูมีสิทธิเลือกแตละคนมีสิทธิเลือกผูสมัครรับเลือกไดไมเกินจํานวน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ครบวาระหรือที่วาง” 

๓. ขอ ๑๒ วรรคสาม (๔) ปรับขอความ “บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเกินกวา
หนึ่งหมายเลข” เปน “บัตรที่ทําเครื่องหมายลงคะแนนเกินกวาจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ที่ครบวาระหรือที่วาง ตามขอ ๑๐ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ 
และวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. .... ตามที่นําเสนอและใหแกไขตามขอแนะนําของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 
 และเลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณาการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย คุณสมบัติหลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย
ประจําของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๕  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
คณาจารยประจํา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  โดยมีนายเรืองชัย  ทรัพยนิรันดร  ปฏิบัติหนาที่
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนประธานกรรมการ  สวนองคประกอบอื่นไดแก  
รองอธิการบดี ๑ คน คณบดี ๑ คน และผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ๑ คน  มอบอธิการบดีสงรายชื่อ 
ผูที่เห็นวาเหมาะสม 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๒๒

 ๖.๔  การแตงตั้งคณะกรรมการติดตามมติสภามหาวิทยาลัย 
         
                        เล่ือนนําเสนอในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอไป 
 
 ๖.๕ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม  เร่ือง กําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
                     การศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ  
                     (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
                      เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมวา  ดวยมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมของรายวิชาเสริม  และคาธรรมเนียมการศึกษาของสาขาวิชา การสอน
วิทยาศาสตร เพื่อใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการในการจัดการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้น 
        ดังนั้น มหาวิทยาลัยจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เรื่อง กําหนด
อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงคณะกรรมการเงินรายไดใหความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  
๒/๒๕๕๑  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๖.๕ และ ๖.๕-๑ 
 
       นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ขอ ๕ 
 
        มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  เรื่อง กําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 ๖.๖ (ราง) งบประมาณรายจายโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวาง 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม กับ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
                    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
         
       เล่ือนนําเสนอในการประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังตอไป 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๒๓

      โดยที่ประชุมมีขอสังเกตวาในเรื่องนี้อาจจะเปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยจําเปนตอง
ดําเนินการ  แตสภามหาวิทยาลัยยังไมสามารถพิจารณาอนุมัติไดเนื่องจากองคประกอบของ 
สภามหาวิทยาลัยยังไมเรียบรอย   ที่ประชุมจึงรับทราบและใหดําเนินการตอไปไดโดยให
มหาวิทยาลัยดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ  แลวจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
เมื่อองคประกอบของสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
 
ระเบียบวาระที่ ๗   เร่ืองอื่น ๆ  
 
 ๗.๑  การแตงตั้งกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ขอบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย 
                      ราชภัฏเชียงใหม 
 
          เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางในการแตงตั้ง
คณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมตามคําสั่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ ๑๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๙ และคําสั่ง 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ที่ ๒๔/๒๕๕๐   ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐  ซ่ึงไดรับ
ผลกระทบจากกรณีที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําพนตําแหนงไป  แตขณะนี้
มหาวิทยาลัยไดขอใหคณะกรรมการ  ฯ  ยกรางขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา  ซ่ึงเปนเรื่องเรงดวนจําเปนตองดําเนินการตอไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย   
  เห็นชอบใหมีการแกไขการแตงตั้งคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  โดยใหแตงตั้งเปนชื่อไมตองระบุตําแหนงไปกอน
จนกวาจะมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําชุดใหม 
 
 ๗.๒  การประชุมสภามหาวทิยาลัยคร้ังตอไป วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 



 ๒๔

 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น. 

 
 
    กนกวรรณ  พวงลังกา 
 (นางกนกวรรณ  พวงลังกา) 
                                                                                        ผูชวยเลขานุการ   
   ผูจดรายงานการประชุม 
 
          ถนัด   บุญชัย 
 (อาจารยถนัด    บุญชัย) 
                                               รองอธิการบดี   
                                                                                  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
          ผูตรวจรายงานการประชุม 
 

 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  ครั้งที่ ๘/๒๕๕๑  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
 


